

Số: 587/TB-CTHA

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 08 tháng năm 2016

Ngày 08/6/2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả công tác thi hành án 8 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo và chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016). Đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, cán bộ thống kê - tổng hợp và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng Cục báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2016, báo cáo của các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn và Lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố kết luận như sau:

#### 1. Kết quả thi hành án:

08 tháng năm công tác 2016, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức thi hành 13.926 việc với tổng số tiền là 3.542.614.645.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 8.758 việc (chiếm tỷ lệ 63,6 % tổng số việc phải thi hành), số tiền có điều kiện thi hành là 3.094.015.822.000 đồng (chiếm tỷ lệ 91% tổng số tiền phải thi hành), đã giải quyết xong 3.945 việc, số tiền 187.809.968.000 đồng (đạt 45,04% về việc, 6,07% về tiền). Một số đơn vị đạt tỷ lệ cao về việc: An Lão (85,6%), Hải An (72,3%), Cát Hải (71,8%); một số đơn vị đạt tỷ lệ khá về tiền Cát Hải (24,4%), Dương Kinh (24%), Vĩnh Bảo (19,3%). Công tác chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp, sâu sát, quyết liệt nhất là việc giải quyết các vụ án lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thể hiện sự quyết tâm trong công tác của các cơ quan thi hành án. Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan thi hành án dân sự thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 08 tháng năm 2016.

Ngoài kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đáng chú ý là kết quả thi hành án 8 tháng năm 2016 của số đơn vị đạt tỷ lệ thấp, về việc: Ngô Quyền (29,7%), Lê Chân (41,8%), Đồ Sơn (44,8%), về tiền: An Lão (1,25%), An Dương (1,65%), Ngô Quyền (2,22%), Kiến An (4,84%), Đồ Sơn (5,79%), Thủy Nguyên (6,54%). Kết quả phân loại án có điều kiện ở một số đơn vị tương đối thấp, cá biệt có đơn vị phân loại án có điều kiện dưới 50% như Lê Chân, Hồng Bàng; kỷ cương, kỷ luật ở một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó công tác chỉ đạo tổ chức thi hành án dân sự của một số đơn vị, nhất là những đơn vị có lượng án lớn chưa đạt hiệu quả cao, chưa thực sự quyết liệt kịp thời. Một số đồng chí lãnh đạo Chi cục chưa phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế. Công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự chưa phát huy cao hiệu lực. Một bộ phận cán bộ, chấp hành viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực tổ chức thi hành án. Việc lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự thành phố chưa thể hiện tính quyết liệt, nhất quán, đồng bộ. Công tác đôn đốc thi hành án, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa theo kịp với yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, chấp hành viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực tổ chức thi hành án.

## **2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:**

- Thực hiện nghiêm Công điện số 1746/CD-TCTHADS ngày 08/6/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016 và các chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ngày 02/6/2016.

- Tập trung rà soát hồ sơ thi hành án, trên cơ sở đó phân loại án chính xác. Đối với các hồ sơ thuộc diện chưa có điều kiện thi hành án đảm bảo ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Đối với các vụ việc có điều kiện, kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; đảm bảo số lượng án giải quyết được bằng với số lượng án mới thụ lý; tăng cường xử lý tang tài vật, phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trong việc thu tiền trước xét xử; phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác xét miễn, giảm đối với các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc có

điều kiện thi hành liên quan đến tín dụng, ngân hàng; quán triệt đến các Chấp hành viên về việc tập trung giải quyết loại án này, đối với các vụ việc đương sự cố tình chây ì, chống đối tập trung làm điểm một số vụ việc.

- Các đồng chí Lãnh đạo Cục cần sát sao đôn đốc các địa bàn phụ trách, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

- Tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ từ Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục đến các Chi cục, phải bảo đảm tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, đi đôi với phát huy dân chủ, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận trong mọi hoạt động. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các điển hình trong công tác tổ chức thi hành án, quan tâm bảo đảm quyền lợi của công chức và người lao động nhằm động viên cán bộ, công chức ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương của đơn vị.

- Các đơn vị cần nâng cao và thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay hạn chế, tồn tại đã được Đoàn kiểm tra Cục THADS TP chỉ ra, nêu trong Kết luận kiểm tra; xác định rõ trách nhiệm của Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, các Chấp hành viên, công chức khác trong việc để xảy ra sai phạm khi thực hiện công việc được giao và xử lý theo quy định của pháp luật. Sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định tại thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

- Thực hiện nghiêm túc quy định thu, chi tài chính theo quy định pháp luật; sử dụng có hiệu quả kinh phí xác minh thi hành án, góp phần giảm án tồn của các đơn vị. Xây dựng báo cáo kế toán nghiệp vụ, kế toán ngân sách đảm bảo kịp thời, chính xác, khắc phục cơ bản tình trạng chênh lệch số liệu giữa kế toán nghiệp vụ và số liệu thống kê thi hành án

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi hành án, chọn lọc các vụ việc mang tính chất quyết định đến chỉ tiêu của đơn vị mình quyết tâm thực hiện cam kết về tiến độ và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện cần xây dựng Kế hoạch và có biện pháp cụ thể đối với từng vụ việc phức tạp kéo dài, những vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, việc có giá trị lớn, việc phức tạp, trong đó cần phân công, phân nhiệm cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành, trong trường hợp cần thiết báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Lãnh đạo Cục để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, các đơn vị có liên quan để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án 8 tháng năm 2016, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

*(Gửi kèm theo Thông báo này bản sao Công điện số 1746/CD-TCTHADS ngày 08/6/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016)*

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đ/c Trưởng ban Ban CĐTHADS TP (để b/c);
- Các Ban CĐ THADS quận, huyện (để ph c/đ);
- Lãnh đạo Cục THADS TP (để chỉ đạo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện (để t/h);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi Văn Dũng**